

ด่วนที่สุด

เลขที่ ม.ธ.ป. ๑๐๙/๒๕๕๖



มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านดาด

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง รายชื่อเครือข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมฯ พร้อมรายละเอียดที่อยู่ พิกัด กำลังส่ง ความสูงเสา
เจริญพร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
อ้างถึง ๑. หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯ เลขที่ ม.ธ.ป.๑๐๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติขอใบอนุญาต และขอสนับสนุนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด ที่มีความใส่ใจและมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนวิทยุการบิน
๒. หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯ เลขที่ ม.ธ.ป. ๐๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง ขออนุมัติขอในการได้รับเลือกเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อศาล
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อเครือข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมฯ พร้อมรายละเอียดที่อยู่ พิกัด กำลังส่ง ความสูงเสา

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการป้องกันปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนวิทยุการบิน โดยมูลนิธิเสียงธรรมฯ ถือว่าเรื่องวิทยุการบินเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะที่จำเป็นและสำคัญยิ่ง จึงได้ใช้มาตรการเชิงรุกในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่การเข้าไปติดต่อประสานงานโดยตรงกับ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด (บวท.) ที่กรุงเทพมหานคร พร้อมส่งรายชื่อเครือข่ายเสียงธรรมทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ นอกจากนี้ เมื่อต้นปีนี้ ในวันที่ ๒๑ และ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยังได้ส่งคณะทำงาน วิศวกร และเจ้าหน้าที่เทคนิค เข้ารับฟังเจ้าหน้าที่ บวท. ผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากการออกพื้นที่สำรวจซึ่งในวันดังกล่าวได้บรรยายพร้อมแสดง slide เรื่อง “คลื่นวิทยุรบกวนวิทยุการบิน: สาเหตุและทางแก้ปัญหา” ทั้งที่ บวท. อุดรธานี และ ที่ตึก ๖๐ ปี บวท. กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ โดยมูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้ส่งรายละเอียดของสถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งที่อยู่และพิกัดที่ตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่ บวท. ที่เกี่ยวข้องกับการนี้ทั้งสองแห่ง โดยเฉพาะที่อุดรธานียังส่งมอบให้ผอ.บวท.ประจำจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทันที รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึงแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่าด้วยภารกิจของท่านที่มีอยู่มาก ท่านจึงได้กรุณาแจ้งต่อที่ประชุมสัมมนา เรื่อง “ปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ” จัดโดยคณะกรรมการคมนาคมฯ วุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ศกนี้ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ความโดยสรุปว่า “กรณีที่มูลนิธิเสียงธรรมฯ ได้ส่งเอกสารไปยัง บวท. นั้น ยังไม่ทราบเรื่อง” มูลนิธิเสียงธรรมฯ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ส่งเอกสารรายละเอียดของสถานีวิทยุในเครือข่ายมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทั้ง ๑๒๘ สถานีทั่วประเทศพร้อมที่อยู่และพิกัดที่ตั้ง มายังท่านโดยตรง โดยแจ้งปัญหาเร่งด่วนได้ที่มูลนิธิเสียงธรรมฯ สำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์

๐๔๒ ๒๑๔๔๑๑๔ , ๐๘๑ ๘๓๘๗๘๗๔ , ๐๘๘ ๕๔๘๗๘๖๔ เพื่อสร้างมิติแห่งความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา การรบกวนวิถีการบินในเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า หนังสือฉบับนี้เป็นบันทึกข้อตกลง หรือ MoU (Memorandum of Understanding) ในลักษณะหนึ่งระหว่าง มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ กับ บริษัท วิद्यุ การบินแห่งประเทศไทย จำกัด ทั้งนี้เนื่องจากกรรมกรส่วนใหญ่ในมูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นบรรพชิต จึงถือเอาการ รักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชาตินี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ตามพระวินัย และถือเอาการเผยแผ่ธรรมะผ่าน สื่อวิทยุเพื่อจักได้กระตุ้นเตือนประชาชนมิให้ประมาทมัวเมาในชีวิต ให้มีจิตสำนึกสนใจประพฤตีสืบปฏิบัติธรรมยัง สุกตฤมิตแก่ตนในชาติต่อไปถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่า ตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้การจะ สำเร็จเป็นไปตามพระธรรมและพระวินัยของพระบรมศาสดาได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ใน หน่วยงานของท่านที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรในชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าของประชาชนและสรรพ สัตว์ ให้ได้รับความปลอดภัยสาธารณะอย่างเต็มที่ทั้งในทางโลกและทางธรรม จึงขอขมา ขอความ ร่วมมือ และขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอเจริญพรมาพร้อมหนังสือนี้



(พระมนานันต์จิตต์เกษม ธรรมชโร)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ